



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๘

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'มศว'ผุดนำร่องบ้านนักวิทย์น้อย จ.น่าน

ระดมเครือข่ายพื้นที่ผืนกนิสิตสนองพระราชดำริ

ดร.สมปราธนา วงศ์บุญหนัก ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้ริเริ่มดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย จากที่ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการคราวเสด็จฯ เยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher เพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมมาทดลองทำในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้ดูแลการดำเนินโครงการ และมอบหมายให้โครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บก 20) ซึ่งเป็น โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของ มศว เข้าร่วมพัฒนา กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ในพื้นที่ จ.น่าน เป็นการบริการที่ให้โอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร แก่นักเรียนทุกกลุ่มไม่ว่าอยู่ในพื้นที่ราบหรือบนดอยสูง ที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ ให้เข้าถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนในเมืองใหญ่

"มศว เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่พื้นที่จ.น่าน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ผ่านการ

อบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 59 โรงเรียน มีการประเมินและรับป้ายพระราชทานไปแล้ว รุ่นที่ 2 จำนวน 121 โรงเรียน ผ่านการอบรมครบตามหลักสูตรแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการดำเนินการและผลงานของนักเรียน เพื่อนำเสนอและรับการพิจารณาเพื่อรับป้ายพระราชทานต่อไป" ดร.สมปรารถนา กล่าว

ประธานโครงการบ้านนักวิทย์ กล่าวด้วยว่า การทำโครงการในพื้นที่ จ.น่าน เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายพื้นที่การศึกษาน่าน และกลุ่มบัณฑิตคืนถิ่น ศูนย์ครูและศิษย์เก่า มศว น่าน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมเป็นพี่เลี้ยง ดูแลและให้คำแนะนำแก่ครูในโรงเรียนอนุบาลอย่างต่อเนื่อง

หน้า 28